

ทีม T.C.Band จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.38 ได้รับรางวัลเยาวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง ชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการเยาวชนประกันภัยประจำปี 2561

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ย. 2561

ทีม T.C. Band จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับรางวัลเยาวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง
ชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการเยาวชนประกันภัยประจำปี 2561



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้จัดทำโครงการ “เยาวชนประกันภัย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ข่าวสารประกันภัย ไปสูครอบครัว และบุคคลใกล้เคียงในชุมชน ให้ตระหนักและทราบผลประโยชน์ และความสำคัญของการประกันภัย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรูการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรักผู้อื่น รักสันติสุข ซึ่งเป็นคุณลักษณะของสังคมไทย โครงการ “เยาวชนประกันภัย” จัดประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให้กับโรงเรียน/สถานศึกษา ที่มีผลงานบูรณาการ การเรียน การสอนด้านการประกันภัย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งในปีนี้ ทีม T.C. Band จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 38 ได้เข้ารับถ้วยรางวัลเยาวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง ชนุเลิศระดับประเทศ
ในโครงการเยาวชนประกันภัยประจำปี 2561 ณ อาคารเพลินารีย์ 1-3 ศูนย์อาหารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ทีม T.C. Band จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้ส่งบทเพลง “คปภ.ห่วงใย ร่วมใส่ใจ พ.ร.บ.”
แต่งเนื้อร้องและทำนองโดย **ครูเฉลิมชัย ไกลทุกข** และร่วมกับขับร้อง เสนดนตรี และถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ
โดยคณะครูและนักเรียนในทีม T.C Band ประกอบด้วย คณะครู 1.นายเฉลิมชัย ไกลทุกข 2.นายบัญญัติ ทองบาง
3. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ และคณะนักเรียน 1.นายวรายุทธ ภาสกุล 2.นายวรโชติ วงเครือ 3.นายธีรศักดิ์ วงศ์กรด
4.นายกฤษณะ พันคำสาย 5.นายกัมปนาท แดงกุลวานิช 6.นายอาชิน บุญทาพิพย 7.นางสาวรัฐพร สายวงศ์
8.นายภัทรารุช แปงทอง

ติดตามชมผลงานได้ที่ www.youtube.com “คปภ.ห่วงใย ร่วมใส่ใจ พ.ร.บ.” ลิ้งค์
<https://youtu.be/mcfr1LS28ks>